



สารจากประธานรัฐสภา
เนื่องในวันประชาธิปไตยสากล ประจำปี ๒๕๕๕

นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมา สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ ๑๕ กันยายนของทุกปี เป็นวันประชาธิปไตยสากล ซึ่งถือเป็นการให้ความสำคัญต่อระบอบประชาธิปไตยในระดับประชาคมโลก และโอกาสนี้เป็นโอกาสอันดีของประเทศไทย ที่จะส่งเสริมและสร้างสังคมประชาธิปไตยของเราให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

ในปีนี้ทั่วโลกได้ให้นิยามของหลักการประชาธิปไตยไว้ว่า “การเจรจาและการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายคือ หัวใจของประชาธิปไตย” ซึ่งสองประเด็นนี้ถือว่ามีค่าอย่างมาก เพราะสามารถทำให้เราสามารถแยกสังคมแบบประชาธิปไตยออกจากสังคมในรูปแบบอื่นได้

ประชาธิปไตยที่แท้จริง คือการยอมรับต่อความคิดเห็นที่หลากหลาย เนื่องจากมนุษย์ทุกคนย่อมมีประสบการณ์เรียนรู้ที่ต่างกันไปและจากประสบการณ์ที่ต่างกันไปนี้เอง ทำให้แต่ละคนมีมุมมองต่อปัญหาและการนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ต่างกันไป ดังนั้นเราจึงต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล ด้วยใจที่เป็นธรรม และต้องนำไปพิจารณาถึงแม้ว่าข้อเสนอจะไม่ตรงหรือขัดแย้งกับความคิดเห็นของเราก็ตาม

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกันนั้นถือเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตย เพราะนอกเหนือจากสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองผ่านการเลือกตั้งแล้ว ประชาชนยังมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลที่พวกเขาเลือกตั้งเข้าไปเพื่อบริหารบ้านเมืองโดยผ่านการวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็ตามการแสดงออกซึ่งความเห็นนั้น จะต้องปราศจากอคติไม่นำเรื่องส่วนตัวหรือความเกลียดชังรวมไปถึงผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นตัวนำ

การจะทำให้บ้านเมืองของเราเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงได้ ทุกภาคส่วนของสังคมจะต้องยอมรับเงื่อนไขที่กล่าวมาแล้วข้างต้นและนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงของเราด้วย โดยหลักการนี้มีใช้หลักการที่จะใช้จำกัดแต่ในวงการการเมืองเท่านั้น เพราะคำว่าสังคมประชาธิปไตยนั้นหมายรวมถึงทุกคนในสังคมทั้งหมด นับตั้งแต่สังคมที่เล็กที่สุดคือ ครอบครัว โรงเรียน สถานที่ทำงาน รวมไปถึงผู้ที่ทำหน้าที่บริหารประเทศ การทำให้ทุกคนในสังคมยอมรับหลักการนี้และปฏิบัติตามอาจะมีใช้เรื่องที่ทำได้ง่ายนัก จึงควรต้องปลูกฝังตั้งแต่ยังเยาว์ การฝึกฝนให้เยาวชนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและการกล่าวถึงผู้อื่นอย่างให้เกียรตินั้น ควรเริ่มต้นจากสถาบันเล็ก ๆ เช่นครอบครัว จะทำให้เยาวชนเติบโตขึ้นมาเป็นประชาชนที่สามารถเข้าใจระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงได้

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
ประธานรัฐสภา